

ชื่อเรื่อง	: ครอบครัวยุคคริสเตียนกับการส่งต่อความเชื่อศรัทธา กรณีศึกษา : คริสตจักรพระพรชัย
ผู้จัดทำ	: สาวิกา จันทร์หอม
หลักสูตร	: ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาพันธกิจนิพนธ์	: อาจารย์นิทรภาพร ลัดดากรพันธุ์
วันที่อนุมัติผลงาน	: 6 สิงหาคม 2552
จำนวนหน้า	: 51 หน้า
คำสำคัญ	: ครอบครัวยุคคริสเตียน

บทคัดย่อ

พันธกิจนิพนธ์ฉบับนี้ มีชื่อเรื่องว่า ครอบครัวยุคคริสเตียนกับการส่งต่อความเชื่อศรัทธา กรณีศึกษาคริสตจักรพระพรชัย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ศึกษาได้แบ่งการศึกษาค้นคว้า ออกเป็น 6 บท ดังต่อไปนี้

บทที่ 1 บทนำ เป็นการกล่าวถึง ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา นิยามศัพท์เฉพาะ และประโยชน์ของการศึกษา โดยผู้ศึกษาได้นำเสนอปัญหาในการศึกษา โดยเห็นว่าในสังคมครอบครัวยุคคริสเตียนปัจจุบัน ได้ละเลยต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการดูแล อบรมบุตรหลานให้อยู่ในทางของพระเจ้า ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวยุคนี้ผู้ศึกษา ได้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหา แนวทาง และข้อเสนอแนะ ของครอบครัวยุคคริสเตียนในการส่งต่อความเชื่อศรัทธา

บทที่ 2 กล่าวถึงครอบครัวยุคคริสเตียนกับการส่งต่อความเชื่อศรัทธา โดยศึกษาถึงความหมายของคริสเตียนศึกษาและครอบครัวยุคคริสเตียน ศาสนศาสตร์ว่าด้วยการสอนคริสเตียนศึกษาในครอบครัว ความจำเป็นในการส่งต่อความเชื่อศรัทธาในครอบครัวยุคคริสเตียน และศึกษาแนวทางในการส่งต่อความเชื่อศรัทธาในครอบครัว โดยพบว่า การสอนคริสเตียนศึกษาหรือการส่ง

ต่อความเชื่อศรัทธานั้น เริ่มต้นที่ครอบครัว เพราะพระเจ้าได้ประทานหน้าที่ให้กับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ ส่งต่อความเชื่อศรัทธาให้กับบุตรหลาน โดยพ่อแม่จะต้องสอนพระมหาบัญชา จากเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 6 ข้อ 4-9 เป็นการสอนให้ลูก ๆ เคารพรัก และยำเกรงพระเจ้า ปฏิบัติตามพระโอวาทของพระองค์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตท่ามกลางสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

บทที่ 3 กล่าวถึงภาพรวมของคริสตจักรพระพรชัย ในด้านประวัติ ความเป็นมาของคริสตจักรในสมัยเริ่มแรกของการก่อตั้งชุมชนคริสเตียน โดยการเริ่มต้นจากการประกาศของมิชชันนารี จนสามารถนำคนมาเป็นคริสเตียน เป็นบรรพบุรุษแห่งความเชื่อคนแรก และยังสามารถส่งต่อความเชื่อศรัทธามาสู่ลูกหลาน สืบทอดมาจนก่อตั้งเป็นคริสตจักรพระพรชัยในปัจจุบัน ทั้งนี้ยังกล่าวรวมถึงพันธกิจต่าง ๆ ที่คริสตจักรได้ปฏิบัติ ได้กระทำตลอดปี ค.ศ 2008

บทที่ 4 กล่าวถึง วิธีดำเนินการศึกษา โดยมีวิธีดำเนินการศึกษา ดังนี้ ศึกษาจากประชากร ซึ่งเป็น ผู้ปกครอง มัคทายก และสมาชิกของคริสตจักรพระพรชัย รวมจำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามผู้ปกครอง มัคทายก และสมาชิก จำนวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน โดยผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยายสรุป

บทที่ 5 กล่าวถึง ผลการศึกษา พบว่า ในการส่งต่อความเชื่อศรัทธาในครอบครัว คริสเตียนของคริสตจักรพระพรชัยนั้น ส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติในการส่งต่อความเชื่อศรัทธา โดยการสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวถวาย ทั้งกำลังทรัพย์ สติปัญญา ความสามารถในการรับใช้พระเจ้า สนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมพันธกิจ กิจกรรม ของคริสตจักร และสนับสนุนให้สมาชิกครอบครัวได้มีพระคัมภีร์เป็นของตนเอง ส่วนการส่งต่อความเชื่อศรัทธาโดยการนมัสการ การอ่านพระคัมภีร์ และการอธิษฐานในครอบครัวนั้น มีการปฏิบัติน้อย อาจเนื่องมาจากปัญหาในเรื่องของการไม่มีเวลาให้กับครอบครัว เวลาของสมาชิกในครอบครัวไม่ตรงกัน พ่อ แม่ ผู้ปกครองไม่มีความรู้ในการสอน การนมัสการ การอ่านพระคัมภีร์ และมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยีการศึกษา ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างพ่อ แม่ ลูก ส่วนแนวทางหรือความต้องการนั้น สมาชิกของคริสตจักร ต้องการให้คริสตจักรมีการอบรม แนะนำวิธีการสอนพระคัมภีร์ในครอบครัว จัดค่าย จัดกิจกรรมครอบครัวให้มากขึ้น และสุดท้ายมีข้อเสนอแนะ โดย ผู้นำ ผู้ปกครอง พ่อ แม่ ต้องดำเนินชีวิตด้วยการเป็นแบบอย่างในความเชื่อ ศรัทธา และมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ

บทที่ 6 กล่าวถึง การสรุปผลและข้อเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้ ครอบครัว
คริสเตียนมีการส่งต่อความเชื่อศรัทธาในด้านการนมัสการ การอธิษฐาน และการอ่านพระคัมภีร์
ในครอบครัวอยู่ในระดับของการปฏิบัติน้อย ซึ่งการนมัสการ การอธิษฐาน และการอ่านพระคัมภีร์
เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญที่สุดในชีวิตคริสเตียน ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะ คือ คริสตจักรควรทบทวน
และหันมาให้ความสนใจพันธกิจในด้านชีวิตคริสเตียนในครอบครัวคริสเตียน ที่จะต้องมีการ
นมัสการ การอธิษฐาน และการอ่านพระคัมภีร์ โดยคริสตจักรควรเน้นในด้านการสอน หรือจัด
อบรมให้การศึกษา แนะนำ วิธีการ ให้สมาชิกสามารถจะนมัสการ อธิษฐาน และอ่านพระคัมภีร์ใน
ครอบครัวได้